

กิจกรรมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๑๙ พ.ย. ๖๒ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีพญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานพิธีฯ และศูนย์อนามัยที่ ๖ ได้นำมาถ่ายทอดเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ได้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของศูนย์อนามัยที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี นายแพทย์พนิต โฉะเสถียรกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ประธานพิธีฯได้ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงานในศูนย์อนามัยที่ ๖ ได้แก่

- ดร.เพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
- คุณศิริพร พูลสมบัติ นักจัดการทั่วไปชำนาญการ
- คุณศิริพร จริยาจิรวัดนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
- คุณวรรณภาพร งามศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ในครั้งนี้นพ.พนิต ได้กล่าวว่า การปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในเขตสุขภาพที่ ๖ ศูนย์อนามัยที่ ๖ พร้อมขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพทั้ง ๕ กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ เพื่อมุ่งสู่การเป็น “องค์กรหลักแห่งการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขตสุขภาพที่ ๖” เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี

ภาพกิจกรรม



ที่มาแหล่งข้อมูล

http://hpc๖.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/hpc๖/ewt_dl_link.php?nid=๒๙๕๖

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี

ศูนย์อนามัยที่ 6
เขตสุขภาพที่ 6

เลขที่ 43 ม.7 ด.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร 038-148165-8

ปี 2563 องค์การหลักในการอภิบาลระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ลงนามคำรับรอง การปฏิบัติราชการประจำปี 2563

วันที่ 19 พ.ย. 62 นพ.พนิต ไส้เสถียรกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี กรมอนามัย เข้าร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ของกรมอนามัย เพื่อนำสู่การขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 จาก พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย และ นพ.บัญญัติ คำขจร รองอธิบดีกรมอนามัย ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย

f ประชาสัมพันธ์สุขภาพดี ศูนย์อนามัยที่หกชลบุรี
ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ที่มาแหล่งข้อมูล

http://hpc๖.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/hpc๖/ewt_dl_link.php?nid=๒๙๖๒

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์อนามัยที่ 6
เขตสุขภาพที่ 6
เลขที่ 43 ม.7 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร 038-148165-8

ปี 2563 องค์กรหลักในการอภิบาลระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผอ.6 ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563

นายแพทย์พนิต โสเสถียรกิจ
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6

วันที่ 25 พ.ย. 2562 ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของศูนย์อนามัยที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายแพทย์พนิต โสเสถียรกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ประธานพิธี ได้ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงานในศูนย์อนามัยที่ 6 ได้แก่ ดร.เพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ คุณศิริพร พูลสมบัติ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ คุณศิริพร จริยาจิรวรรณานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน คุณวรรณภาพร งามศิริพิทยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการหัวหน้ากลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ในครั้งนี้ นพ.พนิต โสเสถียรกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ได้กล่าวว่า การปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตสุขภาพที่ 6 ศูนย์อนามัยที่ 6 พร้อมขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพทั้ง 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างมีเป้าหมายและประสบความสำเร็จเพื่อมุ่งสู่การเป็น “องค์กรหลักแห่งการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขตสุขภาพที่ 6” เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี



f ประชาสัมพันธ์สุขภาพดี ศูนย์อนามัยที่หกชลบุรี
ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี